

CĐCS BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Hưởng ứng Tháng Công nhân 2024

Sáng ngày 02/05/2024 tại công viên Lạc Hồng (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Tiền Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Hội thi ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 24. Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; ông Lê Minh Hùng- Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và đại các sở, ban ngành trong tỉnh cùng tham dự lễ.



Ông Lê Minh Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang phát biểu khai mạc

Tại khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và người sử dụng lao động cần tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt việc đảm bảo ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ; quyết tâm không để gia tăng số vụ tai nạn lao động và số người tử vong vì tai nạn lao động trong tháng hành động và cả năm 2024. Bên cạnh đó, cũng đề nghị Ban Giám khảo Hội thi ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ phải làm việc với tinh thần công tâm, khách quan, chính xác, giúp Ban Tổ chức chọn được những đội có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, Ban Tổ chức cần tạo điều

CĐCS BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Hưởng ứng Tháng Công nhân 2024

kiện thuận lợi nhất cho các đội dự thi. Tất cả thí sinh phải cố gắng tham dự đầy đủ, thực hiện đúng các phần thi với tinh thần đoàn kết, học tập, trao đổi kinh nghiệm, lĩnh hội và vận dụng các kiến thức rút ra được từ hội thi về áp dụng tại đơn vị mình; chấp hành nghiêm quy chế của Ban Tổ chức trong quá trình tham dự hội thi.



Ảnh CV, NLD Bệnh viện thực hành PCCC, CNCH và sơ cứu người bị nạn

Tổng cộng có hơn 700 thí sinh của 102 đội dự thi, riêng Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có 11 thí sinh tham gia dự thi tất cả 4 nội dung: Thực hành phòng cháy, chữa cháy, sơ cấp cứu tai nạn lao động; thi trắc nghiệm kiến thức; xử lý tình huống và xem hình đoán chữ.



Bệnh viện Phụ sản (người thứ nhất bên trái) nhận giải nhì thực hành PCCC



Bệnh viện Phụ sản (người thứ ba bên phải) nhận giải khuyến khích toàn diện

Kết quả Hội thi, Ban Giám khảo đã chọn ra các đội có thành tích xuất sắc trong số đó Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã đạt thành tích "Giải nhì Thực hành PCCC" và "Giải khuyến khích toàn diện".

CĐCS BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Hướng ứng Tháng Công
nhân 2024

Qua Hội thi nhằm giúp cho cán bộ công nhân viên công chức viên chức Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang nói riêng cũng như tỉnh Tiền Giang nói chung có những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc nắm vững những kiến thức phòng cháy, chữa cháy sẽ giúp cho cán bộ công chức viên chức của bệnh viện có thể tự phòng cháy. Khi có tình huống xảy ra sẽ giúp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho cá nhân, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và tập thể cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang./.

Lê Phú Quốc